



CHAYO วอลุ่มเข้า พร้อมไปต่อ

ค่อยๆยับเยียนขึ้นไป สำหรับดัชนีหุ้นไทย หลังจากย่อตัว ชบเซาอยู่หลายวัน เป็นธรรมชาติสามัญของตลาดหุ้น เมื่อปรับตัวลงไปมากแล้ว ทำให้มีโอกาสขยับขึ้นได้บ้าง แต่ก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปมากนัก เพราะทิศทางที่จะขึ้นไปนั้น ยังมีแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศ จึงต้องติดตามกันต่อไป และหวังว่า มาตรการควบคุมโควิดที่เข้มงวดในทุกวันนี้จะช่วยลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์เดลตา ส่งผลในทางที่ดี แล้วภาวนาให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลง

เค้าขอบอกเลยว่า สถานการณ์ตอนนี้ ตลาดบ้านเราขึ้นอยู่กับปัจจัยในประเทศเป็นหลัก และมีแรงเก็งกำไรคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ถึงแม้ว่า ขณะนี้มีกองทุนและต่างชาติขายออกต่อเนื่อง ส่งผลกดดันหุ้นขนาดใหญ่ แต่โชคดีที่ช่วงนี้ได้แรงหนุนจากปัจจัยภายนอก ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ทำนิวไฮต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้นดิสนีย์

ถึงแม้ว่าภาพรวมตลาดจะขยับขึ้นมาเป็นสีเขียวได้ แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมนะว่า ตอนนี้มีคามไม่แน่นอนเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด หากนักสู้หุ้นมีสไตล์การเล่นแบบเล่นสั้น เน้นเข้าไว ออกไว ก็ต้องไวจริงๆ เพราะว่า หากวันใดวันหนึ่งมีการเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อออกมาสูงลิบล็วทำนิวไฮอีกครั้ง ก็อาจจะถูกกองทุนต่างชาติเทขายออกตามระเบียบ ทางที่ดีเค้าแนะนำว่า ถ้าจะเล่นเก็งกำไรก็หาหุ้นที่ซัวร์ว่า พื้นฐานดีจริงๆ เพราะถ้าหากเข้าซื้อผิดจังหวะจะได้ไม่หนักใจ แล้วถือรอลุ้นผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ต่อไป

CHAYO เป็นหุ้นที่เค้ามักจะเขียนถึงบ่อยๆในคอลัมน์นี้ และนักลงทุนสามารถไว้วางใจได้ตลอดมา ถึงแม้ว่า เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจะมีการทำนิวไฮที่ 18.20 บาท แล้วย่อตัวลงมวนเวียนอยู่แถวๆ 14-15 บาทก็ตาม จากที่มีนักลงทุนขาใหญ่เข้าถือหุ้นแล้วรายย่อยแห่ตามกันเข้าไป หลังจากนั้นก็ย่อลงพร้อมกับพักตัวนิ่งๆไป แต่พอมาถึงตอนนี้เริ่มมีวอลุ่มเข้ามาให้ได้ลุ้น ใครจะไปรู้ไม่แน่ครั้งนี้อาจจะเป็นการเข้าสู่รอบต่อไปของ CHAYO ก็เป็นไปได้

เค้าคงไม่ต้องอธิบายมากนักสำหรับพื้นฐานของ CHAYO เอาเป็นว่า หุ้นตัวนี้เห็นได้ชัดถึงพัฒนาการ ตั้งแต่ปีก่อนที่ยังอยู่ใน MAI แล้วพัฒนาตัวเองให้ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเข้ามาเทรดใน SET แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของผู้บริหารคนเก่ง คุณสุสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAYO ที่มีความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำธุรกิจเจรจาติดตามเร่ร่อนหนี้สินและกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เห็นได้ชัดเจนจากการที่ได้มีการจัดตั้ง บริษัท Chayo JV ขึ้นมาแล้ว มี 8 พันธมิตรระดับแถวหน้าในตลาดหุ้นเข้ามาถือหุ้น

สรุปปิดท้ายด้วยบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ โดย บล.กสิกรไทย แนะนำให้ซื้อหุ้น CHAYO ให้ราคาเป้าหมายใหม่ไว้ที่ 19.40 บาท จากที่เคยให้เป้าหมายไว้ที่ 17.20 บาท เนื่องจากมองว่า ยังมีปัจจัยหนุนการเติบโตอีกมาก หลังได้พันธมิตร 8 ราย เข้าลงทุนใน Chayo JV หนุนการเติบโตในระยะยาว นอกจากนั้น บล.โนมูระพัฒนาสิน ยังระบุในบทวิเคราะห์ ปรับกำไรปี 64-66 ขึ้นเฉลี่ย 7% สะท้อนการปรับสมมติฐานรายได้ขึ้น และให้มูลค่าพื้นฐานปี 64 ที่ 19.50 บาท ดังนั้น ถ้าหากเป็นไปตามบทวิเคราะห์จริงๆ ก็ไม่แปลกใจที่ราคาหุ้น CHAYO จะไปต่อ ลุ้นกันได้ยาวๆต่อไป สวัสดิ์

